



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๔๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มรพส. และผู้เกี่ยวข้อง ขานรับนโยบายฯ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” พร้อมร่วมผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมสมัชชารับมตินโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “มหาวิทยาลัยสีเขียว” เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาการอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ มีการรับรองมตินโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยสีเขียวภายใต้แผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) การจัดบูรณิทรศการของคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการมอบรางวัลประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเขียว สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวถือเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันนโยบายฯ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เชิญบุคลากรสายสนับสนุน มรพส. ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา วันนี้ (๒๒ ส.ค.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒๕๕๗ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารทีปวิชัย มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จังขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

สวจ. นำนักวิจัยร่วมประชุมกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ คอบช.



▶▶ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมนักวิจัยร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. เพื่อให้ นักวิจัยได้รับทราบการเขียนข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในกาครั้งนี้ มีการชี้แจงถึงขั้นตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้ นักวิจัยทราบถึงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงมีการจัดเวทีให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

สร้างเครือข่ายกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยและพัฒนา มรพส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักวิจัยจะได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุนสนับสนุนจาก คอบช. ที่ถูกต้อง และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ จัดงาน “คืนความสุขให้วัยใส ร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสังคม ร่วมแสดงพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมเอาชนะยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบ มีความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ การฝึกทักษะอาชีพและการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก